

# KỶ NIỆM 128 NĂM NGÀY SINH CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH (19/5/1890 - 19/5/2018)

## Triển khai sâu rộng

Xác định vai trò, tầm quan trọng của việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với việc nâng cao chất lượng hoạt động của toàn ngành, Sở Y tế đã sớm xây dựng kế hoạch với nhiều giải pháp và triển khai đồng loạt, yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm túc. Trong đó nhấn mạnh trọng tâm là học tập tác phong giản dị, khiêm tốn, tiết kiệm, nói phải đi đôi với làm, làm việc hiệu quả, không tham nhũng, hách dịch với nhân dân; đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện nhiệm vụ, giải quyết kịp thời, hiệu quả những vấn đề bức xúc, nổi cộm của cơ quan, đơn vị. Trên cơ sở kế hoạch của Sở, các đơn vị đều xây dựng kế hoạch với nội dung phù hợp, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị mình. Đồng thời, phổ biến đến từng cán bộ, viên chức, người lao động và phát động phong trào thi đua, nêu gương thực hiện.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh là bệnh viện hạng I, có đồng cán bộ, viên chức nhất trong các đơn vị y tế. Là bệnh viện tuyến cuối đón tiếp bệnh nhân chuyển lên từ các bệnh viện huyện, thành phố hoặc bệnh nhân cấp cứu, vì vậy bệnh thường nặng, nhu cầu về chất lượng điều trị và chăm sóc cũng cao hơn. Đồng chí Lại Đức Trí, Phó Giám đốc Bệnh viện cho biết: Chúng tôi tăng cường tuyên truyền nội dung của Chỉ thị số 05 đồng thời triển khai đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với các mục tiêu cụ thể như: nâng cao chất lượng chuyên môn, nghiệp vụ từ đó nâng cao chất lượng khám chữa bệnh; đổi mới tinh thần thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh; thực hiện tốt 12 điều y đức, quy tắc ứng xử, quy chế dân chủ tại cơ sở; tăng cường đoàn kết, kỷ cương, xây dựng cơ sở y tế văn minh, xanh, sạch, đẹp... Do triển khai sâu rộng, bài bản, nghiêm túc nên đến nay việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành việc làm

# Nhiều hơn những tấm gương tiêu biểu

*Không chỉ nâng cao nhận thức, thái độ mà lễ lối làm việc, hành vi ứng xử của cán bộ, viên chức ngành Y tế cũng được nâng lên rõ rệt theo hướng chuẩn mực. Đồng thời, ngày càng xuất hiện nhiều hơn những tấm gương tiêu biểu, hết lòng vì người bệnh.*



Chuẩn bị trang thiết bị trước giờ phẫu thuật tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

thường xuyên của Đảng bộ Bệnh viện, từng chi bộ, khoa, phòng và các đoàn thể. Cán bộ, nhân viên, viên chức, người lao động đều ý thức nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động tự giác trong thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn và tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua xây dựng cơ quan, đơn vị; tích cực thực hiện các hoạt động hướng tới người bệnh, vì người bệnh...

## Chuyển biến mạnh mẽ

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, ngành Y tế đã có nhiều chuyển biến tích cực. Nổi bật nhất là toàn ngành đã thực hiện hiệu quả việc triển khai đổi

mới phong cách thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh. Các buổi tập huấn nâng cao kỹ năng giao tiếp, ứng xử; các cuộc thi dành cho cán bộ y tế được tổ chức thường xuyên. Các bệnh viện tự nguyện đến tuyến tỉnh để thành lập tổ chăm sóc khách hàng, hàng ngày đến sớm về muộn, túc trực sẵn sàng hỗ trợ người bệnh. Khoa khám bệnh được bố trí hợp lý; công tác cải cách hành chính đã giảm bớt các thủ tục, góp phần tạo thuận lợi cho người bệnh, giảm phiền hà đồng thời giảm thời gian chờ đợi khám bệnh và lấy kết quả của người dân xuống còn một nửa. Trong các khoa,

phòng, nhiều mô hình chăm sóc toàn diện được triển khai giúp người bệnh được chăm sóc đúng cách, hiệu quả, nhanh khỏi bệnh.

Không chỉ đổi mới nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, các hoạt động vì người bệnh, hướng về người bệnh cũng xuất hiện ngày càng nhiều với những tấm gương tiêu biểu. Điển hình là phong trào hiến máu tình nguyện của cán bộ y tế dành cho người bệnh được tổ chức thường xuyên 1 năm 2 lần vào dịp cao điểm. Từ phong trào đã xuất hiện những ngân hàng máu sống, trong đó thành viên là các cán bộ y tế; xuất hiện nhiều tấm gương bác sĩ, điều dưỡng tham gia hiến

## Đồng chí Phạm Văn Dịu, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Y tế



Việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh sâu rộng, nghiêm túc trong toàn ngành đã tạo sự chuyển biến rõ rệt với nhiều kết quả thiết thực. Tôi yêu cầu toàn ngành phát huy kết quả, tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa việc học tập và làm theo Bác với những mục tiêu mới, hướng tới đưa ngành Y tế Thái Bình phát triển toàn diện, thực hiện ngày càng tốt hơn công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.

## Bác sĩ Hà Quốc Phòng, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh



Để nâng cao chất lượng khám và điều trị, hướng tới sự hài lòng của người bệnh, tập thể cán bộ, viên chức, người lao động Bệnh viện Đa khoa tỉnh luôn thực hiện nghiêm túc 12 điều y đức và lời dạy của Bác Hồ "Luơng y như từ mẫu". Đồng thời, mỗi cá nhân đều ý thức xây dựng kế hoạch học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác bằng những việc làm cụ thể, thiết thực gắn với nhiệm vụ hàng ngày.

## Bác sĩ Đỗ Chính Nghĩa, Trung tâm Cấp cứu 115



Tôi luôn tâm niệm mình phải gương mẫu, đi đầu trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác. Thẩm nhuần lời dạy của Bác, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, dù nhiều lần đối mặt với nguy hiểm bị hành hung và đe dọa hành hung song tôi luôn đặt tính mạng người bệnh lên trước hết, quên hiểm nguy, bình tĩnh xử lý tình huống với mục tiêu vì người bệnh, giành giật sự sống cho người bệnh.

máu nhiều lần, điển hình như mô hình ngân hàng máu sống Bệnh viện Đa khoa Hưng Nhân; bác sĩ Trần Khánh Thu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh với hơn 30 lần hiến máu tình nguyện. Để kịp thời cứu sống bệnh nhân, bác sĩ Nguyễn Công Hóa, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã không quản nguy hiểm, phiền phức, thay người nhà ký giấy mổ khi người nhà vắng mặt và trực tiếp mổ cấp cứu, kịp thời cứu sống 1 bệnh nhân bị đâm lòi ruột, đứt động mạch chủ trong khung giờ vàng 30 phút nhập viện. Trong một chuyến cấp cứu ngoại viện, mặc dù bị người nhà bệnh nhân say rượu hành hung dẫn đến chấn thương

song bác sĩ Đỗ Chính Nghĩa, Trung tâm Cấp cứu 115 vẫn tiếp tục sơ cứu và vận chuyển người bệnh về bệnh viện an toàn rồi mới nhờ đồng nghiệp chăm sóc vết thương cho mình...

Có thể nói, việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị đã nâng việc học tập và làm theo Bác của cán bộ, nhân viên ngành Y tế lên một tầm cao mới với những chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ, y bác sĩ đã góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, xây dựng ngành Y tế ngày càng phát triển, củng cố niềm tin của nhân dân.

HÀ DUNG

# Vai trò của gia đình trong định hướng nghề nghiệp

Thời điểm này, học sinh khối 12 đang bước vào giai đoạn tăng tốc cho kỳ thi THPT quốc gia vừa lấy kết quả để xét tốt nghiệp THPT vừa để xét tuyển sinh đại học, cao đẳng. Việc lựa chọn học tập, đào tạo ở trường nào, ngành nghề gì cũng đang nhận được sự quan tâm rất lớn của học sinh cũng như các bậc phụ huynh.

Vừa qua, Báo Thái Bình phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Trường Đại học Thái Bình tổ chức buổi tư vấn trực tuyến "Tư vấn tuyển sinh, định hướng nghề nghiệp năm 2018" phát trên truyền hình internet Báo Thái Bình điện tử. Mặc dù được tổ chức lần đầu song ngay ở những phút đầu phát sóng đã thu hút hàng nghìn lượt xem, hàng trăm câu hỏi của các em học sinh và phụ huynh đã gửi tới chương trình. Hầu hết, nội dung các câu hỏi đều liên quan đến những băn khoăn như học sinh sau khi tốt nghiệp THPT nên học ngành gì, trường nào để khi ra trường có việc làm luôn và ổn định cuộc sống. Em Vũ Hồng Quân đặt câu hỏi: Em thấy bây giờ học nghề đang là một xu thế mới, học đại học ra cũng đi làm may rất nhiều. Em rất thích học nghề, cho em hỏi Trường Đại học Thái Bình có ngành nghề nào đang thịnh hành và ra trường có nhiều việc làm. Trả lời câu hỏi của em Quân, bà Trần Thị Hòa, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Thái Bình cho biết: Trường Đại học Thái Bình có rất nhiều ngành, nghề, trong đó ngành thiết kế thời trang cũng thu hút rất nhiều học sinh đăng ký theo học. Tuy nhiên, nếu em không muốn học nghề này, Trường cũng còn rất nhiều nghề khác đang thịnh hành như điện, sửa chữa ô tô... và nhà trường cam kết sẽ giới thiệu việc làm ổn định cho sinh viên sau khi tốt nghiệp. Ông Phạm Anh Đức, Phó Trưởng phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, Sở Giáo dục và Đào tạo chia sẻ: Đây đang là thời điểm quan trọng với các em học sinh, bên cạnh sở trường, năng khiếu của các em, các bậc phụ huynh cũng nên định hướng nghề



Học sinh Trường THPT Tiên Hưng trong tiết ôn tập.

cho các em phù hợp với điều kiện thực tế và tình hình phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Mặc dù thời lượng phát sóng chỉ 50 phút song các chuyên gia đã giải đáp được rất nhiều câu hỏi cho học sinh, từ đó góp phần giúp các em đưa ra quyết định đúng đắn cho tương lai.

Cùng với chương trình tư vấn, định hướng nghề nghiệp do Sở Giáo dục và Đào tạo và các trường đại học, cao đẳng tổ chức, nhiều đơn vị đã phối hợp với đoàn thanh niên các cấp tổ chức tư vấn, định hướng nghề nghiệp không chỉ cho học sinh khối 12 mà tất cả học sinh khối 10, 11 của các trường THPT. Vừa qua, tại Trường THPT Nam Duyên Hà, Huyện đoàn Hưng Hà phối hợp với Công ty Cổ phần Hợp tác giáo dục quốc tế Việt Nam tổ chức ngày hội "Khi tôi 18" nhằm tư vấn, định hướng nghề nghiệp cho học sinh THPT. Tại đây, hơn 1.300 học sinh Trường THPT Nam Duyên Hà được nghe về thông tin thị trường lao động, chính sách về việc làm và các hoạt động đồng hành cùng thanh niên trong định hướng và đào tạo nghề nghiệp. Bên cạnh đó, các đơn vị còn tích cực giới thiệu về các chương trình du học vừa học vừa làm tại nước ngoài; hướng dẫn cho đoàn

viên, thanh niên cách làm thủ tục, hồ sơ; giải đáp các thắc mắc về du học, việc làm góp phần giúp các em học sinh có thêm thông tin, kiến thức để lựa chọn cho mình một ngành nghề, một hướng đi phù hợp với sở thích, khả năng của bản thân và xu hướng phát triển của xã hội. Đây là một trong những hoạt động thiết thực góp phần định hướng cho đoàn viên, thanh niên có những quyết định đúng đắn cho tương lai, tạo cơ hội được học nghề và tìm kiếm việc làm phù hợp.

Bên cạnh hoạt động của các trường học, đoàn, hội, để học sinh có những định hướng, quyết định đúng đắn cho tương lai, những tư vấn của gia đình mà trực tiếp là bố mẹ cũng rất cần thiết. Tuy nhiên, trong thực tế, nhiều phụ huynh vẫn còn lúng túng trong việc định hướng nghề nghiệp cho con. Thậm chí, giữa cha mẹ và con cái đã xảy ra không ít mâu thuẫn trong việc chọn nghề. Theo các nhà giáo có kinh nghiệm, thay vì áp đặt trường học, nghề nghiệp cho con em mình thì việc tham khảo thông tin về tổng quan thị trường lao động, hay xu hướng ngành nghề 5 năm tới sẽ là những cái nhìn rõ nét hơn để định hướng nghề nghiệp cho các em.

DẶNG ANH

Thời gian qua, Hội Chữ thập đỏ huyện Tiên Hải đã đổi mới, đa dạng hóa hình thức tuyên truyền về hiến máu tình nguyện (HMTN), tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của xã hội, từng bước góp phần giúp nhiều bệnh nhân được cấp cứu kịp thời.

Ông Nguyễn Thanh Liêm, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Tiên Hải cho biết: Với truyền thống thương người như thể thương thân, HMTN là việc làm rất cụ thể và đầy tính nhân văn, là tình cảm của con người với con người được xã hội tôn vinh. Máu và nhu cầu về máu trong cấp cứu, điều trị ngày càng tăng, đòi hỏi phải có sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của các cấp, các ngành, cơ quan, đoàn thể trong công tác tuyên truyền, vận động HMTN, nhằm khơi dậy tinh thần trách nhiệm vì cộng đồng. Để phong trào HMTN có sức lan tỏa sâu rộng trong toàn huyện, Ban Chỉ đạo vận động HMTN huyện Tiên Hải đã tăng cường công tác tuyên truyền đến các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và nhân dân về HMTN là một việc làm có ý nghĩa, thể hiện nghĩa cử cao đẹp, cần được phát huy. Ngoài ra, Hội Chữ thập đỏ huyện đã xây dựng kế hoạch triển khai nội dung tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh xã, treo băng rôn, in tờ rơi, tranh ảnh, khẩu hiệu trước khi diễn ra các đợt HMTN. Chủ động phối hợp với Huyện đoàn, Bệnh viện Đa khoa huyện cùng các ban, ngành, đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phối hợp với đoàn khám, xét nghiệm của Bệnh viện Đa khoa tỉnh về kỹ thuật chuyên môn và các vấn đề liên quan. Tuyên truyền về quyền lợi, cũng như nghĩa cử cao đẹp của những người hiến máu như: người hiến máu được cấp giấy chứng nhận HMTN, ngoài giá trị tôn vinh giấy chứng nhận hiến máu còn có giá trị được truyền số lượng máu đã hiến khi không may bị ốm đau, phẫu thuật cần truyền đến máu. Hiến máu không gây ảnh hưởng đến sức khỏe, thậm chí còn có một số tác dụng tích cực nhất định đối với cơ thể của người hiến máu. Bên cạnh đó, cũng đặc biệt quan tâm hỗ trợ, động viên, khen thưởng những người HMTN và tổ chức tôn vinh những tập thể, cá nhân điển hình trong công tác HMTN. Năm 2017, Ban Chỉ đạo vận động HMTN huyện, Hội Chữ thập đỏ huyện đã tổ chức ngày hội HMTN, thu được 660 đơn vị máu, đạt 189% so với chỉ tiêu trên giao. Tiêu biểu các

# HỘI CHỮ THẬP ĐỎ HUYỆN TIÊN HẢI Tích cực tuyên truyền hiến máu tình nguyện



Cán bộ, nhân dân huyện Tiên Hải tích cực tham gia hiến máu tình nguyện.

địa phương, đơn vị tích cực tham gia HMTN như: Công an huyện, Công ty Nhàn Thái Bình, Bệnh viện Đa khoa huyện, xã Đông Hải, xã Đông Minh... Với mục tiêu để ngày hội HMTN năm nay mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc nhằm thắt chặt tình đoàn kết cộng đồng, đưa phong trào HMTN trở thành hoạt động thường xuyên, liên tục trên địa bàn, huyện Tiên Hải đã triển khai vận động lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, cán bộ công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên thanh niên, học sinh... cùng tích cực tham gia hiến máu góp phần đáp ứng nhu cầu máu trong cấp cứu, điều trị cho người bệnh. Theo đó, Ban Chỉ đạo vận động HMTN huyện sẽ tổ chức 3 đợt HMTN. Đợt 1 tổ chức vào ngày 14/5 tại hội trường UBND xã Đông Cò; đợt 2 dự kiến tổ chức đầu tháng 8 tại xã Nam Trung dành cho các địa phương, trường học, doanh nghiệp, đơn vị đóng trên địa bàn; đợt 3 dự kiến tổ chức đầu tháng 11 tại Nhà Văn hóa trung tâm huyện dành

cho các địa phương, đơn vị trường học, doanh nghiệp khu Tây và các cơ quan, đơn vị trong huyện.

Có thể nói, phong trào HMTN của huyện Tiên Hải đã có sức lan tỏa rộng lớn, từ đó xuất hiện nhiều tấm gương điển hình đã hiến máu từ 4 - 12 lần. Với thành tích đạt được, Ban Chỉ đạo vận động HMTN huyện được nhận đĩa vàng của Ban Chỉ đạo quốc gia vận động HMTN và bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh. Để tiếp tục thể hiện tinh thần ái nghĩa được ý nghĩa nhân văn sâu sắc, lợi ích của việc HMTN, ngay từ bây giờ, mỗi cán bộ, công chức, viên chức nói riêng và tất cả mọi người dân nói chung hãy cùng tham gia HMTN để cuộc sống thêm ý nghĩa. Đồng thời, tuyên truyền sâu rộng để mọi người có hiểu biết đúng đắn về HMTN, góp phần phân phối phong trào HMTN sâu rộng hơn nữa tại các địa phương, cơ quan, đoàn thể và nhân dân trên địa bàn huyện.

MANH THẮNG